

คลิปชายอ้างเป็น"นายสิบ"เมาร่าง ขับรถกินเลน ปชช.คู่อกรณีไม่พอ ยังดาหยาบ-ทำร้ายร่างกาย

นำเสนอเมื่อ : 14 ธ.ค. 2555

ผู้สื่อข่าว**มติชนออนไลน์** รายงานเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ว่า ขณะนี้ในสังคมออนไลน์ กำลังมีการแชร์ภาพคลิปวิดีโอ ที่ระบุว่า เป็นนายทหาร ทำร้ายร่างกายประชาชนชาย-หญิงคนหนึ่ง พร้อมใช้คำพูดหยาบคายดาทอ วางตัวเป็นใหญ่ และไม่ฟังเสียงห้ามปราม เหตุเกิดขณะที่รถของผู้เสียหาย กับชายที่อ้างว่าเป็นทหาร ขับกินเลนกัน เหตุเกิดบริเวณ สะพานข้ามแยกติวานนท์ เมื่อคืนวันที่ 11 ธันวาคม ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ เรื่องราวทั้งหมด ถูกเผยแพร่หลังจากที่มีสมาชิกเว็บบอร์ดพันทิป รายหนึ่ง ไปตั้งกระทู้ในห้องรัชดา เมื่อคืนวันที่ 12 ธันวาคม ที่ผ่านมา โดยใช้หัวเรื่องว่า **"เมาร่าง !!! ทาสงคลิปให้ตำรวจ"**

ทั้งนี้ เจ้าของกระทู้ ระบุว่า เป็นเรื่องราวของเพื่อน ที่ให้ฝากโพสต์ พร้อมมีการแนบคลิปวิดีโอ ที่อัพโหลดลงเว็บไซต์ยูทูบ โดยระบุข้อความดังนี้

"เพื่อนฝากโพสต์คะ แจ้งความไว้แล้ว แต่ยังไม่จับตัวคนร้ายไม่ได้!!"

เหตุเกิดเมื่อวันที่ 11 ธ.ค. เวลา 23:45 น. ขณะเกิดเหตุได้ขับรถกำลังจะกลับบ้าน

**ได้พบรถยนต์นี้สีส้ม สีบรอนทอง ทะเบียน สท6273
ขับรถสายไปมาลักษณะจะกินเลนเข้ามาเกือบจะชนรถของเรา**

เลยบีบแตรเตือนไป 1 ครั้ง หลังจากนั้น คนขับรถคู่อกรณี ได้เปิดกระจกรถพูดจาขมขู่ให้จอดรถไม่งั้นจะยิง

และพยายามจะขับรถเข้ามาเฉี่ยวชนรถของเราอย่างตั้งใจ จนกระทั่งขับมาถึงสะพานข้ามแยกติวานนท์ ซึ่งบนสะพานมีลักษณะเป็นสองเลน

ทางคู่อกรณี ขับรถพยายามจะเฉี่ยวชนอีกครั้งพร้อมทั้งใช้มือปิดกระจกรถมองข้างด้านซ้ายจนพับไปข้างหน้า

และขับรถมาปาดหน้าข้างทางจนทางเราไม่สามารถขับรถต่อไปได้ จากนั้นทางคู่อกรณีได้ลงจากรถ เข้ามาทุบรถ ดาทอ พร้อมกับทำร้ายร่างกาย

จนสามีที่เป็นคนขับรถได้รับบาดเจ็บ ในขณะที่เรา 2 คนนั่งอยู่ในรถ พร้อมกับกล่าวอ้างว่าตัวเองเป็นคนมีสี ใหญ่โต ไม่เกรงกลัวตำรวจ

ไปแจ้งความได้เลย พุดจาในลักษณะมีนเมา เพราะได้กลิ่นเหล้าเข้ามาถึงในรถ

ทางผู้เสียหาย อยากให้สื่อได้รับรู้ถึงพฤติกรรมอันน่ากลัวของคุณกรณี เพราะอยากตามจับว่าเป็นใคร ถ้าเป็นบุคคลมีสี และใหญ่โต

จนไม่เกรงกลัวตำรวจและกฎหมายบ้านเมืองอย่างที่ได้อบบอ้างเอาไว้ ก็จะเป็นภัยอันตรายถึงชีวิตต่อผู้ประสบภัยคนอื่นๆ

เพราะเข้าใจว่า คุณกรณีคนนั้น น่าจะทำเหตุการณ์แบบนี้มาหลายครั้งแล้ว ซึ่งเป็นเหตุการณ์อุจจาจมาก ๆ เพราะกลางถนนเลยคะ "

ขณะที่ในเว็บไซต์ ยูทูป ที่มีการอัปโหลดคลิปวิดีโอตั้งกล่าวลงไป เป็นภาพวิดีโอ ได้มีการนำลิงคข้อมูลจากเว็บบอร์ดพันทิปที่มีคนมาโพสต์แปะไว้ พร้อมระบุว่า รถคันนี้ ผู้เสียหาย เป็นสามีและภรรยา กัน และในรถยังมีสุนัขและแมวโดยสารมาด้วย ซึ่งผู้ชายเป็นคนขับและผู้หญิงเป็นคนถ่ายคลิป

จากนั้นก็มีการระบุข้อความอธิบายว่า

"ตอนขับรถจะกลับบ้านอะ เห็นรถคุณกรณี ขับปาดไปปาดมาจากเลน ขวาไปซ้าย ซ้ายไปขวา เหมือนคนเมา แล้วจะขับมาชนรถ เลยบีบแตรเตือน 1 ครั้งเพราะรถจะมาชนรถอยู่เท่านั้นแหละ ผู้ชายคนนั้นก็เปิดกระจกรถ บอกให้อจอดรถ ฝั่งนี้จะยิง กรุมีปืนนะ จนขับมาปาดหน้าบหน้าสะพาน เลยขับต่อไปไม่ได้เพราะมีเหลือ 2 เลน ผู้ชายคนนั้นก็อาจตัวว่าเป็นคนใหญ่คนโตมีสีก็เดินลงมาต๋อยใส่ทันทีที่เปิดประตูแบบไม่ให้ตั้งตัว แล้วทำให้ถายรูปไปแจ้งตำรวจด้วย เคาบอกไมกลัวตำรวจหรอก เหมือนเคาเป็นทหารไรนี่แหละ ก็ฟังไมออกวายอะไรช่วยฟังหนอย แดคงเมามากๆอะ เพราะกลิ่นเหล้าหึ่งเรย

รถคือ นิสสัน สีบรอนทอง ทะเบียน สห6273 ผู้ชายอายุประมาณ 30-40 ได้

ปล. ไมได้เปิดประตูรถหะครับ

โดนกระชากประตูออกเพราะไมได้ล็อคไว้(ลืมล็อคเพราะลงไปเอาของก่อนขึ้นทางด่วนก่อนหน้านี้ ไม่นาน...และไม่คิดว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้กับตัว) ที่โดนต๋อยเพราะไมทันระวังด้วยเพราะไมคิดว่าจะลืมล็อค(สังเกตว่ากระชากเปิดอย่างรวดเร็วพร้อมหมัดที่พุ่งเข้ามา)

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าว **มติชนออนไลน์** รายงานว่า ในคลิปวิดีโอ ที่ผู้เสียหายถ่ายเก็บไว้ หลังจากจอดรถตามคำขอของคุณกรณี ปรากฏภาพชายอายุราว 30-35 ปี เดินลงจากรถมาตาทอ ผู้เสียหายเรื่องบีบแตร พร้อมเปิดประตูผู้เสียหาย และใช้มือตบไปยังคนขับ ที่เป็นผู้ชาย หลายครั้ง พร้อมพุดจาทำทายให้ไปแจ้งตำรวจ เพราะตนเองไมกลัว และยังระบุว่า เป็นทหารยศ นายสิบ พัน รอ.

ซึ่งระหว่างที่ชายดังกล่าวแสดงอาการเกรี้ยวกราดและทำร้ายร่างกายไปด้วย ทางผู้เสียหายก็ได้มีการกล่าวขอโทษอยู่ตลอด และผู้หญิงที่มากับชายดังกล่าวก็พยายามห้ามปราม แต่ก็ไม่สามารถต้านทานได้ จากนั้นชายคนดังกล่าวก็ปิดประตูผู้เสียหายอย่างแรง แล้วเดินไปที่รถของตัวเองขับกลับออกไป

ทั้งนี้ คลิปวิดีโอดังกล่าว มีความยาวประมาณ 01.17 นาที โดยขณะนี้ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์ค ทั้งเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ เว็บบอร์ด และยูทูป มีผู้นำไปแชร์ส่งต่อ ประจาน และวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของชายคนที่อ้างเป็นทหารดังกล่าวจำนวนมาก ซึ่งผู้เสียหายได้ฝากให้ช่วยกันตามจับชายคนดังกล่าวมาดำเนินคดี โดยมีการบันทึกถ้อยคำ และหมายเลขทะเบียนของผู้ก่อเหตุไว้ทั้งหมดแล้ว

ต่อมา วันเดียวกัน พ.อ.วินัย สุวาริ รองโฆษกกองทัพบก กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า กองทัพบกไม่ได้นิ่งนอนใจและได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ชายที่ปรากฏในภาพ ซึ่งอ้างตัวเป็นทหารยศนายสิบนั้น แท้จริงแล้วเป็นพลทหารสังกัดกองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 11 ซึ่งกำลังจะปลดประจำการในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า โดยทางตนสังกัดได้สอบสวนและคุมตัวไว้ภายในหน่วยแล้ว และมีการลงโทษทางวินัยต่อไป ซึ่งโทษสูงสุดถึงขั้นจำขัง เนื่องจากพฤติกรรมดังกล่าวเขาขยายสร้างความเสื่อมเสียแก่กองทัพบก

"ขณะนี้ผบ.หน่วย เรียกเจ้าตัวไปคุยแล้ว ซึ่งเขาก็ได้ยอมรับและสำนึกผิด ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมออกมา ตอนนี้เขามีเจตนาที่จะขอขมาผู้เสียหาย อย่างไรก็ตามพลทหารคนนี้ ยังไม่ได้ขอมูลรายละเอียดว่า ขณะเกิดเหตุเมาสุราหรือไม่" รองโฆษกทบ. กล่าวและว่า สำหรับโทษทางคดีอาญานั้น ขึ้นอยู่กับผู้เสียหายซึ่งทราบว่าได้มีการแจ้งความดำเนินคดีแล้ว ซึ่งตำรวจจะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิจารณาส่งฟ้องต่ออัยการทหารต่อไป

อย่างไรก็ตาม รองโฆษกกองทัพบก ยืนยันว่า กองทัพบกจะไม่ปกป้องกำลังพลที่กระทำความผิด เนื่องจากเป็นนโยบายของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ที่ได้เน้นย้ำอยู่เสมอ และกองทัพบกก็จะติดตามการดำเนินของตนสังกัดอย่างใกล้ชิด